

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๕/๓๑



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การวางแผนรองรับการบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ศธ ๕๓๐๔.๒/๓๙๔๔ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาหนังสือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ศธ ๕๓๐๔.๒/๕๓๘๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๓. บัญชีรายละเอียดผู้สำเร็จการศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) จำนวน ๑ ชุด
๔. แบบบัญชีรายละเอียดขออนุมัติกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปริมาณงานสถานศึกษา จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท เพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ดังกล่าว เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนดังนี้

๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะพิจารณาจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เมื่อสำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งผลการพิจารณาคืนอัตรา) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุผู้สำเร็จการศึกษานักศึกษาทุนดังกล่าว

๒. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเตรียมวางแผนการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ตามภูมิลำเนาและสาขาวิชาเอกที่กำหนดในบัญชีรายละเอียดผู้สำเร็จการศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

/๓. ดำเนินการ...

๓. ดำเนินการจัดทำรายละเอียดของอนุมัติกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เท่าจำนวนตามบัญชีรายละเอียดผู้สำเร็จการศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ลงในแบบบัญชีรายละเอียดของอนุมัติกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและปริมาณงานสถานศึกษา (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัยให้ใช้อัตราว่างตามกรอบอัตราค่าจ้างที่ ก.ค.ศ. อนุมัติ เพื่อรองรับการบรรจุ นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

๔. กรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถรองรับการบรรจุได้เพียงพอ เนื่องจากสถานศึกษามีสภาพอัตราค่าจ้างสายงานการสอนพอดี เกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ แต่ขาดครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา ก.ค.ศ. มีมติเห็นชอบหลักการให้บรรจุนักศึกษาทุนโครงการนักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้ทำสัญญาผูกพันตามโครงการอยู่ก่อนวันที่เกณฑ์อัตราค่าจ้างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลบังคับใช้ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ ให้พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งในวิชาเอกตามมาตรฐานวิชาเอก ในสถานศึกษาที่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อผูกพันของโครงการ ซึ่งมีอัตราค่าจ้างในสาขาวิชาเอกนั้นต่ำกว่าเกณฑ์อัตราค่าจ้างที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึงก่อน

๔.๒ หากไม่มีสถานศึกษาตามข้อ ๔.๑ ให้พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งในวิชาเอกตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษาที่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อผูกพันของโครงการ ซึ่งมีอัตราค่าจ้างในสาขาวิชาเอกนั้นพอดีหรือเกินเกณฑ์อัตราค่าจ้างที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ทั้งนี้ เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแล้ว ให้จัดส่งบัญชีรายละเอียดของอนุมัติ กำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปริมาณงานสถานศึกษา ถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ และทาง E-Mail plankruks@hotmail.com โดยให้จัดส่งในรูปแบบของไฟล์โปรแกรม Microsoft Excel ตั้งชื่อไฟล์ที่ส่งและชื่อหัวข้อ E-Mail เป็นชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามด้วย สควค. ตัวอย่าง สพม. ชัยภูมิ สควค., สพม. พัทลุง สควค. เป็นต้น สำหรับการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาทุนฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิพนธ์ ก้องเวหา)

ผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มแผนอัตราค่าจ้าง

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖